

# โครงสร้างหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์



SHINAWATRA  
UNIVERSITY  
FOSTERING INNOVATION

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา สื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย)

## โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเสริมพื้นฐาน	12	หน่วยกิต
วิชาบังคับ	12	หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์	48	หน่วยกิต
<b>จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร</b>	<b>60</b>	<b>หน่วยกิต</b>

## รหัสวิชาและรายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาเลือกเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา		หน่วยกิต
DPMIC601	ทฤษฎีการสื่อสารและสื่อสารในสังคมนานาชาติ	3(3-0-6)
DPMIC602	เทคโนโลยีการผลิตสื่อและการสื่อสาร	3(3-0-6)
DPMIC603	ทฤษฎีและการปฏิบัติการกับสื่อสังคม	3(3-0-6)
DPMIC604	จริยธรรม กฎหมาย และกติกาก การสื่อสารในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ	3(3-0-6)

## หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา		หน่วยกิต
DPMIC701	การประยุกต์การสื่อสารแบบคอนเวอร์เจนซ์	3(3-0-6)
DPMIC702	ระเบียบการวิจัยด้านสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร	3(3-0-6)

DPMIC703      ปรัชญาและจริยธรรมการสื่อสารสาธารณะ      3(3-0-6)

DPMIC704      หัวข้อเลือกสรร      3(3-0-9)

### หมวดวิชาอื่นๆ

รหัสวิชา      หน่วยกิต

DPMIC705      วิทยานิพนธ์      48

คำอธิบายรายวิชา

DPMIC601      ทฤษฎีการสื่อสารและสื่อสารในสังคมนานาชาติ      3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา: วิชานี้นับศึกษาทฤษฎีและกฎเกณฑ์ด้านการสื่อสารและการสื่อสารในสังคมนานาชาติจากมุมมองของการขยายพื้นที่ทางการสื่อสารและความหลากหลายของการสื่อสารจากทั่วโลก แนวคิดพื้นฐานด้านการสื่อสารจากกรอบการสื่อสารระดับบุคคล ระหว่างบุคคล องค์กร และสื่อสารมวลชน วาทกรรมการเมืองที่มีความสำคัญระดับโลก ภูมิภาคและท้องถิ่น

DPMIC602      เทคโนโลยีการผลิตสื่อและการสื่อสาร      3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา: วิชานี้นุ่งเน้นศึกษาความรู้และวิธีการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการการผลิตสื่อและการสื่อสาร เทคโนโลยีการผลิตสื่อที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตสื่ออย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการปฏิบัติต่างๆ ด้านการสื่อสาร วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและความสำคัญเกี่ยวข้องที่มีอยู่ในเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงต้นแบบการผลิตสื่อและการสื่อสาร

DPMIC603      ทฤษฎีและการปฏิบัติกรกับสื่อสังคม      3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา: วิชานี้นุ่งเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติในสังคมออนไลน์จากมุมมองของการสื่อสาร การออกแบบ การส่งเสริม และการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ในยุคของโลกออนไลน์ ประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ของสังคมออนไลน์ ความรู้และกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์จากหลากหลายมุมมอง เช่น ประวัติของสังคมออนไลน์ การตลาดเชิงสังคม การโฆษณา สังคมออนไลน์กับประชาชน สังคมออนไลน์กับสุขภาพ ความเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นส่วนตัว

DPMIC604      จริยธรรม กฎหมาย และกติกา การสื่อสารในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา: วิชานี้มุ่งเน้นศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม กฎหมาย และกติกาสื่อสาร หัวข้ออภิปราย เช่น อิสรภาพการการแสดงออก การเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมาย การโจรกรรมทางวรรณกรรม การรวมรวมข่าว การเข้าถึงสื่อของประชาชน การเขียนถ้อยคำหมิ่นประมาท สิทธิส่วนบุคคล การพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม สื่อเสรี การกระทำลามกอนาจาร การตรวจสอบ บังคับทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเสรีนิยม สังคมนิยม เผด็จการนิยม และวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบอื่นๆ

**DPMIC701 การประยุกต์การสื่อสารแบบคอนเวอร์เจนซ์ 3(3-0)**

คำอธิบายรายวิชา: หลักสูตรแนะนำเกี่ยวกับปัจจุบันและคลาสสิกทฤษฎีสื่อสารมวลชนในการที่จะช่วยให้พัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นของสื่อทฤษฎีการสื่อสาร ในภาพจะให้มุมมองที่ครอบคลุมของวิวัฒนาการและอนาคตของการประยุกต์การสื่อสารมวลชนแบบคอนเวอร์เจนซ์ จากมุมมองของเทคโนโลยีและกระบวนการทัศน์ทางสังคม พฤติกรรมที่สำคัญและวัฒนธรรมของการสื่อสาร การอภิปรายของการสื่อสารมวลชนจะทำการเชื่อมโยงกับสื่อใหม่เช่นโทรทัศน์ดิจิทัล ทีวีอินเทอร์เน็ต ทีวีสังคม สื่อสังคมและเทคโนโลยีบรรดแบบดิจิทัล

**DPMIC702 ระเบียบการวิจัยด้านสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0)**

คำอธิบายรายวิชา: หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านทักษะการวิจัยและเทคนิคเพื่อช่วยให้นำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นของปัญหาเรื่องสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึงคุณภาพและเชิงปริมาณวิธีการวิจัยการเขียนข้อเสนอการวิจัยและวิธีการที่จะดำเนินการทบทวนวรรณกรรม จะได้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในตอนท้ายของหลักสูตรนี้

**DPMIC703 ปรัชญาและจริยธรรมการสื่อสารสาธารณะ 3(3-0)**

คำอธิบายรายวิชา: เป็นวิชาว่าด้วยปรัชญาในการสื่อสารสาธารณะ ตลอดจนจริยธรรม คุณธรรมในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อที่จะให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้วิจัย ผู้ผลิต และ ผู้บริหารที่ดีในอุตสาหกรรมสื่อ สารสนเทศ และ การสื่อสาร

**DPMIC704 หัวข้อเลือกสรร 3(3-0)**

คำอธิบายรายวิชา: วิชานี้นักศึกษาสามารถเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ / วิทยานิพนธ์ของตัวเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ คำปรึกษาในการเลือก

**DPMIC705 วิทยานิพนธ์ 48(0-144)**

คำอธิบายรายวิชา: วิชานี้จะต้งนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในตอนท้ายของภาคการศึกษาที่ 1 ให้กับสมาชิก  
คณะที่เห็นด้วยที่จะเป็นที่ปรึกษาของตน นักศึกษาแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งและนำเสนอ /  
วิทยานิพนธ์ของตนและร่างเอกสารสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้รับการอนุมัติ โดยมีที่  
ปรึกษาจะเป็นผู้ร่วมเขียนของเอกสาร